

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 65 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2016

ฉลองครบรอบ 24 ปีของวงออร์เคสตรา “นิสตี” ที่เชี่ยวชาญด้านการสรรเสริญระดับโลก



วงออร์เคสตรา “นิสตี” ประกอบไปด้วยสมาชิกคริสตจักรมันมิน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016 สมาชิกในวงนี้ได้ออกรับชม 24 ปีของวงและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยการถวายเพลงพิเศษสองเพลง ได้แก่ “สง่าราศีแห่งสวรรค์” และ “คำสรรเสริญของเรอ 2” วงออร์เคสตราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1992 และนับจากนั้นเป็นต้นมาวงนี้ไม่มีส่วนร่วม ในการเผยแพร่พระกิตติคุณและส่งเสริมวัฒนธรรมคริสตศักราชโดยตลอด (ภาพที่ 1 การประชุมเฉลิมฉลองการรวม ชาตีย่างสันติในการฉลองครบรอบ 50 ปีของความเป็นเอกราชของเกาหลี; ภาพที่ 2 งานการอธิษฐานอาหารมื้อเช้าประจำปีแห่งชาติและคอนเสิร์ตระดมทุนระหว่างเกาหลีกับรัสเซีย; ภาพที่ 3 การประกาศศักราชอัครธรรมวินัยใน รัสเซียปี 2003; และภาพที่ 4 ถึง 7 กิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจักร)

หนังสือศึกษาพระคัมภีร์ “มานาที่ซ่อนอยู่” ชุดที่ 1 ได้รับการตีพิมพ์แล้ว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2016 หนังสือศึกษาพระคัมภีร์ของดร.แจร์อ็อก ลี เรื่อง “มานาที่ซ่อนอยู่” ชุดที่ 1 ได้รับการตีพิมพ์ตามหนังสือศึกษาพระคัมภีร์รายสัปดาห์เรื่อง “มานาทุกวัน”



หนังสือเล่มนี้มีอยู่สองภาค ภาคที่ 1 “ความดีอันงดงามของเหล่าบิดาแห่งความเชื่อ” แสดงให้เห็นถึงชีวิตและความเชื่อ ของเหล่าบิดาแห่งความเชื่อ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้พระเจ้าปลอบปลื้มพระทัย เช่น เอลียาห์ โมเสส อัครทูตเปาโล และมารีย์ ชาวแม็กดาลา เป็นต้น ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึงความดีและความรักระดับสูงสุดที่บิดาแห่งความเชื่อเหล่านี้ได้สำแดงออกมา ต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้อ่านจะค้นพบกฎแห่งสำคัญของการได้รับคำตอบและพระพรด้วยเช่นกัน

ภาคที่ 2 “ขนาดแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงจัดสรร” อธิบายถึงขั้นตอนของการเจริญเติบโตของความเชื่ออย่างชัดเจนจาก ความเชื่อที่เรามีเมื่อเราต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ขึ้น ไปจนถึงความเชื่อสมบูรณ์ของการเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ที่ พระเจ้าทรงโปรดปราน ผู้อ่านจะมีโอกาสตรวจสอบขนาดแห่งความเชื่อของตนเองและมีความปรารถนามากขึ้นที่จะขึ้น อยู่บนศิลาแห่งความเชื่อ เข้าสู่ฝ่ายวิญญาณ และฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์และแมกระทั่งระดับฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

“มานาที่ซ่อนอยู่ ชุดที่ 1” ได้รับการตีพิมพ์ในเทศกาลอีสเตอร์ปี 2016 เราหวังว่าผู้คนจำนวนมากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ และจะเจริญขึ้นในความเชื่อ ไปถึงขนาดแห่งการเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณแห่งความไพบูลย์ของพระคริสต์ บรรลุถึงระดับแห่ง ความดีซึ่งจะทำให้เขาสามารถสละชีวิตของตนให้แด่แมกระทั่งศัตรูของเขาและเขาไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่

การนมัสการฉลองครบรอบคริสตจักรสาขาสามแห่งในญี่ปุ่นและการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไข้ผ้าเช็ดหน้า

จากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2016 ศจ.ฮิซุน ลี (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาทั่วโลกของมันมิน) กล่าวคำเทศนา ในการนมัสการฉลองครบรอบและนำในการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไข้ผ้าเช็ดหน้าในคริสตจักรสาขาสามแห่งใน เมืองอิลละโตเกียว และย่านดาบาคะในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



ศจ.ลิกกล่าวคำเทศนาในหัวข้อ “ความเชื่อ” “หัวใจที่จริงใจ” และ “ความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัย” ตามลำดับ ท่านได้เรียกร้องให้สมาชิกทำตามแบบอย่างของเหล่าบิดาแห่งความเชื่อด้วยความไว้วางใจและการเชื่อฟังและเน้นถึงความสำคัญของการอธิษฐานด้วยใจร้อนรนเพื่อจะทำเช่นนั้น

หลังจากนั้นท่านได้อธิษฐานเพื่อผู้ป่วยด้วยไข้ผ้าเช็ดหน้าที่คร.แจร์อ็อก ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) จากนั้นผู้คนจำนวนมากหายจากโรคต่างๆ ของตน อาทิ เช่น โรคอหิวาต์ซึม โรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคผิวหนังอักเสบ และโรคเชื้อ จมูกอักเสบ เป็นต้น หลายคนได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดเช่นกัน

บางคนสายตามองเห็นได้ดีขึ้น

ศจ.ลีใช้เวลากับผู้ทำการของคริสตจักรและเรียกร้องให้คนเหล่านั้นเกาะติดกับกระแสฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงเอาใจจดจ่อด้วยการกระทำแห่งความเชื่อและความไว้วางใจที่แท้จริง



ผลของความปราณี



ศิษยาภิบาลอาร์ุส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย”

(กาลาเทีย 5:22-23)

ถ้าเราเกิดผลของความปราณีเราจะสามารถเข้าใจคนทุกประเภทด้วยความดีและยอมรับคนทุกชนิดด้วยความรัก แม้ในยามที่เรามีความคิดร้ายแรงหรือเขาทำบาปมหันต์ อันดับแรกเราจะมีความเมตตาแทนที่จะดวนพิพากษาและประณาม เขา เราจะเกลียดความบาป แต่ไม่ใช่คนบาป เราจะเข้าใจบุคคลและพยายามช่วยเขาให้มีชีวิต ขอให้เราพิจารณาผลของ ความปราณีด้วยกัน

1. ผลของความปราณีคืออะไร?

ความปราณีคือลักษณะหรือสถานะของการเป็นคนปราณี แต่ความหมายฝ่ายวิญญาณของ “ความปราณี” จะใกล้เคียงกับ ความหมายของ “ความเมตตา” มากกว่า ความหมายฝ่ายวิญญาณของความปราณีคือ “การเข้าใจด้วยความจริงแม้กระทั่ง กับผู้ที่ไม่มีมนุษยชนไหนเลยเข้าใจเขา” นอกจากนั้น จิตใจแห่งความเมตตาคือจิตใจที่สามารถยกโทษด้วยความจริง แม้กระทั่งต่อผู้ที่ไม่มีมนุษยชนโดยยกโทษให้เขาได้

พระเจ้าทรงมีพระทัยแห่งความรักนี้ที่เป็นพระทัยแห่งความเมตตาต่อมนุษย์ สดุดี 130:3 กล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ถ้าพระองค์ทรงหมายความชั่วช้าไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ผู้ใดจะยืนอยู่ได้” ข้อนี้เขียนว่าถ้าพระเจ้าไม่มีพระเมตตา และทรงพิพากษาเราตามความยุติธรรม ไม่มีใครสามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้

แต่ตามความยุติธรรม พระเจ้าทรงยกโทษและยอมรับแม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีอายุยกโทษให้ใครหรือไม่ควร ได้รับการยอมรับ เพื่อจะทำเช่นนั้น พระเจ้าทรงสละพระชนม์ชีพของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

พระเจ้าทรงต้องการให้บุตรเหล่านั้น ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพาะบมจิตใจแห่งความเมตตาอันเฝ้าไว้

2. ลักษณะของผู้คนที่เกิดผลแห่งความปราณีฝ่ายวิญญาณ ประการแรก เขาไม่มีอคติ

ผู้คนทั่วโลกมักจะพิพากษาค้นด้วยรูปลักษณะภายนอก ทำให้ของเขาต่อคนอื่นเปลี่ยนไปตามการตัดสินของสถานการณ์ บุตรของพระเจ้าต้องไม่มีอคติ เราต้องถือว่าคนอื่นดีกว่าเราและรับใช้คนเหล่านั้นด้วยพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ยากอบ 2:1-4)

แม้ท่านคิดว่าท่านไม่ได้ตัดสินคนอื่นตามความร่ำรวย ชื่อเสียง หรือรูปลักษณะภายนอกของเขา แต่กรุณาตรวจสอบดูว่า ท่านมีใจลำเอียงหรืออคติแม้กระทั่งในฝ่ายวิญญาณหรือไม่ ยกตัวอย่าง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านรู้สึกว่าคุณไม่สามารถ พูดคุยอย่างมีคุณค่ากับคนบางคนได้อย่างแท้จริงแม้เขาจะเป็นคริสเตียนมานานแล้วก็ตามเพราะคนนั้นไม่มีความเข้าใจ ฝ่ายวิญญาณมากเพียงพอ?

นอกจากนั้น เมื่อคนหนึ่งกำลังเผชิญกับการทดลองแห่งความเชื่อ บางอย่าง มีคนบางคนทีพูดถึงเขาและประณามเขาราว กับว่าเขาเป็น ผู้พิพากษา เมื่อคุณนำหญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีมาหาพระเยซู พระองค์สำแดงความเมตตาอย่างมาก ด้วยการตรัสว่า “ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีบาป ก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อน” (ยอห์น 8:3-11)

เมื่อท่านเห็นคนที่กำลังได้รับการลงโทษจากพระเจ้า ถ้าท่านมีจิตใจแห่งความเมตตาท่านก็ควรมีความเมตตาต่อเขาและ หวังว่าเขาจะผ่านพ้นสิ่งนั้นไปได้ด้วยดี

ประการที่สอง เขามีความเมตตาต่อผู้ที่อยู่ในความลำบาก และชอบช่วยเหลือเขา

เราไม่ควรรู้สึกสงสารคนอื่นในจิตใจของเราและพูดว่า “ใจดี ๆ ใจ และงั้นแข็งนะ” ถ้าเรามีความจริงใจเราจะทำบาง สิ่งบางอย่างเพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องชายหญิงของเรา (ยากอบ 2:15-17)

เมื่อคนหนึ่งกำลังหิวโหย ถ้าท่านเพียงแต่คิดว่า “น่าสงสารมาก” และไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะท่านไม่ได้มีมากพอสำหรับ ตนเอง สิ่งนั้นไม่ใช่ความเมตตา ถ้าท่านรู้สึกสงสารด้วยหัวใจอย่างแท้จริงท่านก็สามารถให้หรือแบ่งปันส่วนของท่านได้ เมื่อท่านเห็นคนบางคนที่กำลังประสบกับปัญหาบางอย่าง ท่านควรต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือบางอย่างและบรรเทาความทุกข์ร้อนของเขา นี่คือการเมตตา

สุภาษิต 19:17 กล่าวว่า “บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาห์ทรงชัง และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำ ของเขา” ถ้าท่านเอาใจใส่ดูแลดวงวิญญาณด้วยพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจะทรงตอบแทนท่านด้วยพระพร ของพระองค์อย่างแน่นอน

ประการที่สาม เขาจะไม่ด่วนชี้ความผิดของคนอื่น

ถ้าเรามีความเมตตา เราจะไม่วุ่นวายโทษ ตำหนิ หรือชี้ความบกพร่องของคนอื่น เมื่อเราให้คำแนะนำเราจะทำให้ด้วยใจ อธิษฐานในความเป็นห่วงจิตใจของบุคคลนั้น (สุภาษิต 12:18)

ด้วยความชอบธรรมและกรอบความคิดส่วนตัวของเขา บางคนมักจะชี้ถึงความบกพร่องของคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าสิ่งที่ท่านพูดจะเป็นความจริง แต่ที่ท่านชี้ถึงความบกพร่องจากความชอบธรรมหรือกรอบความคิดส่วนตัวของท่านโดยไม่ มีความรัก สิ่งนี้จะไม่ทำให้ชีวิตคนอื่นจะไม่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากคำแนะนำนั้น ตรงกันข้าม ความรู้สึกของเขาส่งเสีย ไปและเขาจะท้อใจและหมดกำลังใจ

ในการรับมือกับเด็กเล็กท่านไม่ควรเปิดเผยถึงความคิดในลักษณะที่จะทำให้เขาไม่พอใจหรือเป็นเหตุให้เขาสะดุด เมื่อ ท่านต้องให้คำแนะนำเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ท่านต้องทำสิ่งนั้นด้วยความรัก

ด้วยการคิดจากมุมมองของคนอื่น และด้วยความห่วงใยต่อวิญญาณจิตดวงนั้น เมื่อทำเช่นนั้นแล้วท่านนั้นบุคคลจึงสามารถเปลี่ยนแปลง

ประการที่สี่ ผู้คนเช่นนั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคน

ลูกา 6:32 กล่าวว่า “แม้ว่าท่านทั้งหลายรักผู้ที่รักท่านจะนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่านถึงแม้นบาปก็ยิ่งรักผู้ที่รักเขาเหมือน กัน” ผู้คนส่วนใหญ่สามารถให้สิ่งที่เขามีด้วยใจกว้างขวางในระดับหนึ่งกับผู้ที่เขารัก เราสามารถเกิดผลแห่งความ เมตตาเมื่อเราสามารถให้สิ่งที่เรามีอยู่โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน

พระเยซูทรงให้ความรักอย่างไม่จำกัดแม้แต่กับคนอย่างยูดาส อิสคาริโอทและพระองค์ทรงให้โอกาสกับผู้ที่จะตริ้ง พระองค์หลายต่อหลายครั้ง นี่คือการเมตตาที่ให้เราได้รับการยกโทษและเราก็สามารถยกโทษให้กับผู้ที่ไม่น่า ยกโทษให้เลยเช่นกัน

ท่านควรสามารถยอมรับและ โอบอุ้มคนอื่นแม้ลักษณะและความเห็นของเขจะไม่ตรงกับท่านก็ตาม อันดับแรกท่านควร คิดจากมุมมองของคนอื่น จากนั้นท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ถ้าท่านคิดเพียงแค่ว่า “ทำไมเขาจึงทำสิ่งที่ไม่เขาทำนั้นนะ ฉันไม่เข้าใจเขาเลย” ท่านจะมีเพียงความรู้สึกไม่พอใจและท่านจะรู้สึกอึดอัดใจเมื่อเจอหน้าเขา

แต่ท่านสามารถคิดว่า “อ้อ สถานการณ์ของเขาเป็นเหตุให้เขาทำสิ่งนั้นลงไป” จากนั้น ท่านก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึก ไม่ชอบใจ เพื่อเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของท่านให้เป็นความดี ท่านต้องถอนความเกลียดชังและความรู้สึกชั่วร้าย อย่างอื่นทิ้งไปทีละอย่าง จากนั้นก็สามารถยอมรับและรับใช้คนทุกประเภท

ประการที่ห้า ผู้คนที่เกิดผลของความปราณีฝ่ายวิญญาณสามารถให้เกียรติคนอื่น

เมื่องานบางอย่างเสร็จสิ้นลงเป็นอย่างดี ผู้คนที่มีความปราณีฝ่ายวิญญาณจะสามารถให้เกียรติคนอื่น กระนั้นเมื่อบางสิ่ง เกิดความผิดพลาด เขาสามารถยอมรับคำตำหนิ เมื่อท่านทำงานร่วมกันและแม้ท่านเป็นคนทำงานและทำได้ดีกว่าและ คนอื่นได้รับคำชมเชยทั้งหมดและอีกคนหนึ่งได้รับการยกย่องมากกว่าท่าน ท่านก็ยังสามารถชื่นชมยินดีกับเขาเหมือน กับสิ่งนั้นเป็นความสุขของท่านเอง ท่านจะไม่มีความรู้สึกอึดอัดใจ โดยคิดว่าท่านทำงานมากกว่าและคนอื่นกลับได้รับ การยกย่องแม้เขาจะมีขอบกพร่องมากมายก็ตาม

ท่านจะรู้สึกขอบคุณเพียงอย่างเดียวที่เขาส่งใจมาสนใจมากขึ้น และทำงานหนักมากขึ้นหลังจากได้รับการยกย่องจาก คนอื่น ท่านสามารถเข้าใจจิตใจนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าท่านคิดถึงแม้นคนที่เสียสละตนเองเพื่อลูกของเธอ

ถ้าแม่ของเขาทำบางสิ่งบางอย่างกับลูกของเขาและลูกของเขาเท่านั้นที่ได้รับรางวัล คงไม่มีแม่คนใดจะบ่นว่าทำไมเธอจึง ไม่ได้รับรางวัลใดเลย ถ้าเรามีผลของความปราณีฝ่ายวิญญาณเราก็สามารถยอมให้คนอื่นมาก่อนเราและยกความดีให้ เขาได้

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ความปราณีฝ่ายวิญญาณคือพระลักษณะของพระเจ้าเพราะบิดาผู้ทรงเต็มไปด้วยความ เมตตาและความรัก ไม่ใช่เฉพาะความปราณีเท่านั้น แต่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ละอย่างคือพระทัยที่สมบูรณ์แบบ ของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

ผมหวังว่าท่านทุกคนจะเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างครบถ้วน ในการทำเช่นนั้น ผมอธิษฐานในพระนาม ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเปี่ยมล้นไปด้วยพระพรและชื่นชมกับสภาราศีที่สุกใสเหมือนดวงอาทิตย์ในสวรรค์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อที่เราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรค์นิรันดร์ คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	
การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	
<p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ให้ผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ตัวใด”</p>	

ถาม:

ผู้คนที่เสียชีวิตโดยไม่ได้ยินถึงพระกิตติคุณจะรอดหรือไม่?



กิจการ 4:12 กล่าวว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วฟ้า” ถ้าเช่นนั้น ผู้คนที่เสียชีวิตอยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมก่อนการตรึงของพระเยซูเพื่อความรอดของ มวลมนุษย์ละ หรือผู้คนที่เสียชีวิตโดยไม่ได้ยินถึงพระกิตติคุณจะเป็นอย่างไร?

◆ การพิพากษาแห่งจิตสำนึก สำหรับผู้คนที่ประพฤติดังตามธรรมเนียมปฏิบัติจากจิตสำนึกของตน

โรม 2:14-15 กล่าวว่า “เพราะเมื่อชนต่างชาติซึ่งไม่มีพระราชบัญญัติได้ประพฤติดังพระราชบัญญัติโดยปกติวิสัย คนเหล่านี้แม้ไม่มีพระราชบัญญัติก็เป็นพระราชบัญญัติแก่ตัวเอง คือแสดงให้เห็นการกระทำที่เป็นตามพระราชบัญญัตินั้นมี จารีตอยู่ในจิตใจของเขา และใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั้นแหละ จะกล่าว โทษตัวหรืออาจจะแก้ตัวให้เขา”

พระเจ้าทรงประทานธรรมเนียมปฏิบัติให้แก่คนอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมและธรรมเนียมปฏิบัติกลายเป็นมาตรฐานสำหรับความรอด ผู้คนที่รักษาและประพฤติดังตามธรรมเนียมปฏิบัติที่รอด แต่ธรรมเนียมปฏิบัตินั้นได้มอบให้กับคนอิสราเอลชนชาติที่ถูก เลือกสรร คนต่างชาติที่

ไม่ใช่คนอิสราเอลไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติ

ก่อนที่พระเยซูเสด็จมายัง โลกนี้คนต่างชาติถูกพิพากษาตามความประพฤติของเขาตามแนวทางแห่งจิตสำนึกของตน เมื่อ เขาทำตามความดีไม่ใช่ความชั่วตามจิตสำนึกของเขา สิ่งนั้นถือเป็นการประพฤติดังตามธรรมเนียมปฏิบัติ ถ้าเขาทำสิ่งที่ชั่วซึ่ง ต่อสู้กับจิตสำนึกของเขา หรือถ้าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ดีตามจิตสำนึกของตน สิ่งนั้นถือเป็นเหมือนการละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติ

ดังนั้น การประพฤติดังตามจิตสำนึกของเขาจึงกลายเป็นมาตรฐานของความรอดสำหรับคนต่างชาติและความรอดของเขา จึงถูกตัดสินตามการประพฤติดังตามธรรมเนียมปฏิบัติที่จารีตอยู่ในจิตใจของเขา นี่คือการพิพากษาแห่งจิตสำนึก

◆ แคนผู้ตายเบื้องบนและแคนผู้ตายเบื้องล่างคือสถานที่ที่รอคอย

ผู้คนที่สมควรได้รับความรอดผ่านการพิพากษาแห่งจิตสำนึกไม่สามารถไปสวรรค์ในทันทีหลังจากชีวิตเขาจบสิ้นลงใน โลกนี้ อันดับแรกเขาจะไปสู่แคนผู้ตายเบื้องบนซึ่งเป็นสถานที่ที่รอคอยของสวรรค์ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีแคนผู้ตายเบื้องล่างซึ่งเป็นสถานที่รอคอยของนรกเช่นกัน “แคนผู้ตาย” เหล่านี้เป็นของอาณาเขตฝ่ายวิญญาณซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ใน พระคัมภีร์หลายครั้ง

ลูกาบทที่ 16 บอกเราเกี่ยวกับคำอุปมาเรื่องเศรษฐีกับคนยากจนชื่อลาซารัส ที่นี้เราเห็นคำบรรยายถึงแคนผู้ตายเบื้องบน กับแคนผู้ตายเบื้องล่างซึ่งเป็นสถานที่ที่รอคอยสำหรับผู้คนที่จบชีวิตบน โลกนี้ ในขณะที่อยู่ในโลกลาซารัสคนยากจนกิน เศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี แต่คนยากจนคนนั้นขำเกรงพระเจ้าจากจิตใจของ

เขา ดังนั้นหลังจากเขาตายวิญญาณ ของเขาจึงถูกนำไปไว้ในอ้อมอกของอับราฮัมในแคนผู้ตายเบื้องบน อย่างไรก็ตาม เศรษฐีที่มีชีวิตกินอยู่อย่างหรูหราทุกวัน ในโลกนี้ถูกนำไปไว้ในความทุกข์ทรมานในเปลวไฟของแคนผู้ตายเบื้องล่าง

อิสยาห์ 14:9 บรรยายถึงแคนผู้ตายเบื้องล่างซึ่งเป็นที่อยู่ของคนชั่วที่สูญเสยงสารศีลฝ่ายโลกและทนทุกข์ทรมาน ในขณะที่ แคนผู้ตายเบื้องล่างมีไว้สำหรับคนชั่วและเขาทนทุกข์อยู่ที่นี่ แคนผู้ตายเบื้องบน (ที่ลาซารัสอยู่กับอับราฮัม) มีไว้สำหรับผู้คนที่สมควรได้รับความรอด ผู้คนที่สมควรได้รับความรอดผ่านการพิพากษาแห่งจิตสำนึกเพราะการทำตามจิตสำนึกที่ดีงามของเขาจะอาศัยอยู่ที่นี่อย่างสุขสบาย

◆ คนเหล่านี้ได้ยินถึงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในแคนผู้ตายเบื้องบน

พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 5:28 ว่า “อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย เพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์” พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะประกาศพระกิตติคุณกับเขาหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน

คำว่า “บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพ” ในข้อนี้หมายถึงผู้คนที่เสียชีวิตก่อนที่พระเยซูทรงเริ่มต้นประกาศพระกิตติคุณบน แผ่นดินโลก พระองค์ตรัสว่าเขาจะได้ยิน “พระสุรเสียงของพระองค์” ผู้คนที่ได้ยินพระกิตติคุณจากพระองค์ในแคนผู้ ตายเบื้องบนและเขาจะถูกนำไปสู่สวรรค์ด้วยการรอดในพระนามของพระเยซูคริสต์

หลังจากการตรึง พระเยซูเสด็จไปยังแคนผู้ตายเบื้องบนและประกาศพระกิตติคุณเป็นเวลาสามวัน พระองค์ทรงแบ่งปัน พระกิตติคุณให้กับดวงวิญญาณที่สมควรได้รับความรอด ด้วยการกระทำเช่นนั้น พระองค์ทรงเปิดหนทางแห่งความรอดให้ กับผู้คนที่ไม่ได้ยินพระกิตติคุณ

มัทธิว 12:40 กล่าวว่า “ด้วยว่า โยนห์ได้อยู่ในท้องปลาสามวันสามคืน ฉะนั้น บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืน ฉะนั้น” เอเฟซัส 4:9 กล่าวว่า “ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น จะหมายความอย่างอื่นประการใดเล่า นอก จากว่าพระองค์ได้เสด็จ

ลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกก่อนด้วย”

1 เปโตร 3:19 กล่าวว่า “และโดยพระวิญญาณเช่นกัน พระองค์ได้เสด็จ ไปประกาศแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่” ข้อนี้อธิบาย ถึงแคนผู้ตายเบื้องบนในภาพของ “คุก” สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นเหมือนคุก ข้อนี้เพียงชี้ให้เห็นว่า สถานที่แห่งนั้นมีพื้นที่จำกัดเมื่อเทียบกับสวรรค์

แม้หลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู ผู้คนที่ไปอยู่ในแคนผู้ตายเบื้องบนผ่านการพิพากษาแห่งจิตสำนึกเริ่มได้ ยินถึงพระกิตติคุณผ่านคนของพระเจ้า ดังนั้น ถ้าคนหนึ่งมีจิตสำนึกดีมากพอที่จะรอด เขาจะถูกนำไปไว้ในแคนผู้ตาย เบื้องบน ได้ยินว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ และด้วยความเชื่อในสิ่งที่ได้ยินคนเหล่านี้จึงสามารถไปสู่สวรรค์ ด้วยเหตุนี้ ไม่มีใครที่จะไม่ได้รับความรอดเพียงเพราะเขาไม่ได้ยินถึงพระกิตติคุณ

พระเจ้าแห่งความรักทรงแยกสง่าราศีแห่งสวรรค์ของแต่ละคนตามขนาดแห่งความดีและความชอบธรรมแห่งจิตสำนึก ของเขา พระองค์ทรงพิพากษาอย่างแม่นยำและปราศจากข้อบกพร่องด้วยความรักและความยุติธรรม ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใด เสียเปรียบ

ตอบ:

พระเจ้าแห่งความรักทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาและทรงทำให้พระบุตรนั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เพื่อไถ่มนุษย์ทุกคนให้พ้นจากบาปของเขาและนำเขาไปสู่หนทางแห่งความรอด พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ด้วยการหลั่ง พระโลหิตประเสริฐของพระองค์บนกางเขนและทรงเป็นขึ้นมาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นใครก็ตามที่ต้อนรับเอา พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็สามารถรับการยกโทษบาปทั้งสิ้นและไปถึงความรอด

ถ้าเช่นนั้น แล้วผู้คนที่เสียชีวิตอยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมหรือผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้ยินถึงพระกิตติคุณจะทำไฉน? คนเหล่านั้นจะรอดหรือไม่เพียงเพราะเขาไม่ได้ยินถึงข่าวประเสริฐ? พระเจ้าแห่งความยุติธรรมทรงจัดเตรียมหนทางแห่งความ รอดให้คนเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งผ่านการพิพากษาแห่งจิตสำนึก



“องค์พระผู้เป็นเจ้าของผมปกป้องผมในอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งใหญ่”

มัคนายกซังฮวา ปาร์ค (วัย 54 ปี) คริสตจักรเขต 1 ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2016 ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง ผมกำลังขับรถกระบะน้ำหนักหนึ่งตันไปตาม ทางด่วนที่ขบวนด้วยความเร็วประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทันใดนั้น รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่อยู่หน้ารถผม ก็เหยียบเบรกอย่างกะทันหัน โดยสัญชาตญาณผมรู้สึกว่าการชนนั้นจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจคร่าชีวิตของผม ผมหลับตาอธิษฐานว่า “พระเจ้าพระบิดา ปกป้องลูกด้วย!”

ผมไม่มีเวลาแม้แต่จะเหยียบเบรกและรถของผมก็ชน โครมเข้ากับรถบรรทุกอย่างแรง! เมื่อผมลืมตา ผมเห็นกระจกหน้ารถแตกกระจายและคานหน้ารถของรถผมพังยับเยิน

ผมรู้สึกมีอาการปวดอย่างรุนแรงที่หัวของผม แต่เมื่อผมรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโฮ ดร.แจร์อ็อก ลี ที่ บันทึกลงไว้ในระบบโทรศัพท์มือถือรับอัตโนมัติ อาการปวดนั้นก็หายไป ผมออกจากรถของผมไม่ได้ ผมติดอยู่ในรถเป็นเวลาประมาณ 20 นาที แต่ผมรู้สึกสงบสุขเพราะผมแน่ใจว่าพระเจ้าทรงปกป้องผมเอาไว้

เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัย 119 เอาตัวผมออกมาจากรถ คนเหล่านั้นประหลาดใจมากที่เห็นว่าผมไม่ได้รับอันตรายเลยและพูดว่า “คุณไม่เป็นไรแน่นอนหลังจากอุบัติเหตุร้ายแรงขนาดนี้?” ผมเข้ารับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลที่อยู่ ใกล้เคียงและพบว่าผมไม่มีปัญหาใดๆเลยที่ร่างกายของผม ผมทราบภายหลังว่ารถคันที่วิ่งอยู่คานหน้ารถบรรทุกสินค้าชนกันก่อน



และรถบรรทุกจึงต้องหยุดอย่างกะทันหัน นั่นคือสาเหตุที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผม

วันนั้นเป็นวันศุกร์ ดังนั้นผมจึงไปที่คริสตจักรตามปกติ เพื่อช่วยควบคุมการจราจรใกล้ ๆ คริสตจักรในฐานะผู้นำของกลุ่มอาสาสมัครมันมิน ด้วยความรู้สึกดีใจสำหรับพระคุณของพระเจ้า ผมจึงได้อาสาตนเองมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ด้วย ความยินดี เมื่อผมมองย้อนกลับไปสู่อุบัติเหตุ ผมรู้สึกขอบพระคุณมากขึ้นสำหรับความรักของพระเจ้า

ถ้ารถผมชนเข้ามาหาตัวผมเพียงอีก 1 เซนติเมตร ตัวถังรถคงทับเข้าและช่องท้องของผม ผมคงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ อันตรายมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม พระเจ้าแห่งความรักทรงปกป้องผมเอาไว้ดังนั้นผมจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ ยิ่งกว่านั้น แม้แต่เศษกระจกหน้าต่างก็ไม่ได้ทำให้ใบหน้าของผมมีบาดแผลและผมไม่ได้จ่ายเงินค่าซ่อมรถเลยเพราะประกันภัยรับผิดชอบทั้งหมด

สองเดือนผ่านไปนับตั้งแต่การเกิดอุบัติเหตุ แต่ผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยไม่มีอาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยใดๆเลย ผมรู้สึกชื่นชมยินดีกับการมีชีวิตใหม่และการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีคุณค่าเพื่อจะเข้าไปสู่ที่พักอาศัยที่ดีที่สุดในสวรรค์ซึ่งได้แก่นครเชรูซาเล็มใหม่ ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงปกป้องผมอยู่เสมอในองค์พระผู้เป็นเจ้า

“ฉันหายจากโรคความดันโลหิตสูงและสามีของฉันหายจากอาการหุนหวนก”

คุณสุนิสา แจงเจริญ (วัย 62 ปี) คริสตจักรมันมินเชียงราย ประเทศไทย



เมื่อครั้งที่ฉันทำงานเป็นมักคูกุศลของบริษัทการท่องเที่ยวในกรุงเทพ ฉันพบกับสามีของฉันและเราแต่งงานกัน ตอนที่ เขาเล่นเปียโนอยู่ในโรงแรมเขามีรายได้ดีมาก อย่างไรก็ตาม เราขายมาอยู่เชียงรายในปี 2014 และจากเวลานั้นเป็นต้นมา เขาพยายามที่จะทำธุรกิจหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงร้านขนมปัง ร้านกาแฟ และร้านเสื้อผ้า แต่ทุกอย่างล้มเหลวหมด เราไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมือเลย

เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของเราต่างก็โทษเราแทนที่จะปลอบใจเรา เขาทำแบบนั้นเพราะสามีของฉันตาบอด ในเวลา เดียวกัน มัคนายกคริสตจักรซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับเรา แนะนำให้เรามาที่คริสตจักรมันมินเชียงรายเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2015

การประชุมนมัสการครั้งแรกที่ฉันเข้าร่วมทำให้ฉันประหลาดใจและสิ่งนั้นใหม่มากสำหรับฉัน ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วม ในการนมัสการของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในประเทศเกาหลีใต้ผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcntv.org) สถานที่ นมัสการ สมาชิกเพลงของคณะนักร้อง และวงออร์เคสตรา “นิสสิ”... ทุกอย่างใหม่และงดงามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลี เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายมาก ฉันสัมผัสกับความจริงใจของท่านและฉันประทับใจมาก

สามีของฉันกับฉันเริ่มเข้าร่วมไม่เพียงแต่การนมัสการทุกวัน แต่เราเข้าร่วมการอธิษฐานของกลุ่มคนเฝ้าด้วยเช่นกัน และเราพยายามดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า เราอ่านอัครสาวกของคริสตจักร “ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า”

และฟังคำเทศนาของท่านเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” เราเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับพระทัยและน้ำพระทัยของพระเจ้า

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันอาทิตย์หลังจากสองสัปดาห์ผ่านไป นับตั้งแต่ฉันได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในคริสตจักร อย่างเป็นทางการ ในวันนั้นฉันรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของดร.ลีหลังจากคำเทศนาผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. สิ่งที่ทำให้ เราประหลาดใจมากก็คือสามีของฉันหายจากอาการหุนหวนกที่หูซ้ายของเขาซึ่งสูญเสียความสามารถของการได้ยิน เนื่องจากโรคหูชั้นกลางอักเสบ

สามีของฉันเกิดมาตาบอด ดังนั้นเขาจึงบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาอยู่เสมอ แต่ตอนนี้ ในขณะที่ฟังคำเทศนาของดร. ลี เขาเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงต้องการให้เฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นแก่บุตรของพระองค์ ตอนนี้ เขากำลังดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยหัวใจที่ขอบพระคุณ เขาพูดว่าเขารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่เขาไม่สามารถ ทำบาป เนื่องจากเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของโลก

เหนือสิ่งอื่นใด เขาพูดว่าเมื่อเขามีคำถามบางอย่าง ศิษยาภิบาลอวูโฮตอบคำถามเหล่านั้นกับเขาผ่านทางคำเทศนาในวันนั้นของท่านราวกับว่าท่านรู้ใจสามีของฉัน หลังจากที่เรากับคริสตจักรแห่งชีวิตที่มีค่าแห่งนี้ ชีวิตของเราได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ เราเคยดำเนินชีวิตแบบวันต่อวันด้วยความวิตกกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ แต่เวลานี้เรามอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะกินและดื่ม เรารู้สึกสงบสุขมาก

ฉันขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงรักษาเราให้หายจากความป่วยไข้และทรงมอบความสุขและความหวังที่แท้จริงให้แก่เรา

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิม โบนิต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเซี่ยง

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai